

Cùng ăn bên ngoài nhé!



(Nguồn ảnh: Ryan Givens)

Quý vị có suy nghĩ gì?

Đại dịch đã tạo nên rất nhiều biến đổi trong cách chúng ta tương tác với nhau. Một số người trong chúng ta có thể không còn muốn dùng bữa trong nhà nữa. Nhưng cho dù như vậy thì cũng không có ai đáng phải xa rời các nhà hàng tuyệt vời của Shoreline! Đại diện của quý vị tại Tòa thị chính đang nỗ lực làm việc để giúp chuyển đổi các bãi đậu xe không sử dụng đến thành nơi có thể ăn uống. Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện được việc này theo cách tiếp cận hai bước. Chúng tôi muốn thực hiện với các bãi đậu xe hiện có trên các bất động sản tư nhân trước. Sau khi hoàn thành xong việc này, chúng tôi sẽ chuyển sang các trải nghiệm ăn uống trên vỉa hè.

Thành phố muốn lắng nghe ý kiến từ quý vị!

Bắt kịp tiến độ bằng cách xem cuộc thảo luận của Ủy ban Kế hoạch từ ngày 16 tháng 12 năm 2021.

Xem bài thuyết trình
[Đọc nội dung cuộc họp](#)
[Xem đoạn ghi hình](#)

Vui lòng đăng ký để biết thông tin cập nhật bằng cách sử dụng biểu mẫu web trên trang này. Thảo luận sẽ tiếp tục tại cuộc họp sắp tới của Ủy ban Kế hoạch.

Chúng tôi khuyến khích mọi suy nghĩ và ý kiến qua điện thoại hoặc email, hãy xem thông tin liên hệ trong ô “Liên hệ với chúng tôi(Contact Us)”.

Tại sao chúng tôi thực hiện việc này?

Trong nỗ lực nhằm hỗ trợ một số doanh nghiệp địa phương của chúng ta trong thời kỳ đại dịch, Hội đồng Thành phố đã ban hành các quy định tạm thời cho phép các nhà hàng để khách hàng ngồi bên ngoài ở bãi đậu xe, vỉa hè và các không gian công cộng khác. Các quy định này tạo ra sự linh hoạt cho các doanh nghiệp để đối phó với việc ngừng hoạt động và các hạn chế khác do COVID-19.

Mặc dù Hội đồng Thành phố đã gia hạn các quy định này ba lần, nhưng các quy định sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 6 năm 2022. Chúng tôi đang mong muốn biến việc ăn uống ngoài trời thành cơ hội vĩnh viễn cho tất cả mọi người ở Shoreline. Xin vui lòng đọc các sắc lệnh này:

- [Sắc lệnh số 895](#) (quy định tạm thời ban đầu)
- [Sắc lệnh số 917](#) (gia hạn lần hai)
- [Sắc lệnh số 936](#) (gia hạn lần ba)
- [Sắc lệnh số 952](#) (gia hạn lần bốn và gần đây nhất)

Các quy định tạm thời hiện hành hoạt động như sau:

Bãi đậu xe riêng	Không gian công cộng
<ul style="list-style-type: none">• Nộp Biểu mẫu đăng ký khu vực chỗ ngồi ngoài trời.• MIỄN PHÍ!• Được phép đối với các nhà hàng có bãi đậu xe riêng	<ul style="list-style-type: none">• Nộp để xin giấy phép quyền địa dịch tại địa điểm• Cái này cũng MIỄN PHÍ!• Được phép đối với các nhà hàng muốn sử dụng vỉa hè, khu vực đỗ xe trên đường hoặc các khu vực công cộng khác.

Việc này thực hiện như thế nào?

Nếu quý vị từng thắc mắc tại sao thành phố lại có diện mạo như hiện tại, thì thành phố của chúng ta có bộ quy tắc riêng về mỹ quan của cộng đồng. Những quy tắc này bao gồm cách thức sử dụng nào được cho phép, địa điểm nào được phép sử dụng và diện mạo của các tòa nhà. Quý vị có thể tìm thấy các quy tắc này trong Quy tắc của thành phố Shoreline [Quy tắc phát triển Điều 20](#).

Khi có đề xuất thay đổi hoặc sửa đổi đối với các quy định này, các nội dung này sẽ được xem xét bởi [Ủy ban Kế hoạch](#); một hội đồng tình nguyện gồm các cư dân Shoreline, những người đưa ra đề xuất cho Hội đồng Thành phố. Với tư cách lãnh đạo được quý vị bầu, Hội đồng Thành phố quyết định những quy định nào sẽ được thay đổi. Tất cả các nghiên cứu, điều phối và bài trình bày đều do Viên chức Thành phố thu thập, họ là những chuyên gia về chủ đề trong các lĩnh vực khác nhau được tuyển dụng để thực hiện công việc của các đại diện được bầu tại địa phương.

Khi chúng tôi làm việc với các đối tác cộng đồng (đây là nơi quý vị đến), viên chức Thành phố sẽ trình thông tin này lên Ủy ban Kế hoạch nhiều lần để xem xét và cải tiến trước khi được Hội đồng Thành phố cân nhắc lần cuối. Sau khi Hội đồng bỏ phiếu về các sắc lệnh/quy định, những thay đổi trong các quy định trở thành chính thức, viên chức Thành phố có thể cho phép đặt chỗ ngồi ngoài trời lâu dài.

Ô “Liên hệ với chúng tôi(Contact Us)”

Cate Lee

Nhân viên Kế hoạch Cấp cao

(206) 801-2557

clee@shorelinewa.gov

Kevin Bagwell

Nhân viên Kế hoạch

(206) 801-2551

kbagwell@shorelinewa.gov